

# มหาวิทยาลัย



ปีที่ 40 ฉบับที่ 155 วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

## นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมปาฐกถาพิเศษ ในงานเวทีคุณภาพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 5 กุมภาพันธ์นี้

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัยกับการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน ” เนื่องในงานเวทีคุณภาพ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 14.09-16.30 นณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และเป็นประธานมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 และการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ก่อนจะปาฐกถาพิเศษ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะเป็นประธาน วางศิลาฤกษ์ “อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกรอเนกประสงค์” ในเวลา 13.00 น. ณ บริเวณหน้าศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และร่วมปลูกต้นไม้ที่ระลึกเนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 55 บริเวณสนามตามแนวถนนด้านข้างกองพัฒนานักศึกษา และร่วมงานเลี้ยงรับรอง ในเวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมนิลพัทธ์ สำนักงานอธิการบดี หลังจากนั้นจะเดินทางไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ในเวลา 18.00 น.

อนึ่งการจัดงานเวทีคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2553 แล้ว ยังเป็นการสร้างเสริมขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในการดำเนินงานประกันคุณภาพ ให้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศต่อไป

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

## มหาวิทยาลัยฯ ประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสองสาย

มหาวิทยาลัย จัดประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุนในวันนี้ (27 ม.ค.) เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม

ในการจัดการประชุมนี้เป็นการปรึกษาหารือ และขอความเห็นจากที่ประชุม และผลจากการประชุมในครั้งนี้จะนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีเรื่องที่จะประชุมหารือดังต่อไปนี้

1. ข้อบังคับพนักงานมหาวิทยาลัย
2. การพัฒนาบุคลากรแนวใหม่
3. สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
4. องค์กรพนักงานมหาวิทยาลัย
5. เรื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัย

จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวันและเวลาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

## ข่าวจากสำนักงานประกันสังคม

### สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

นครศรีธรรมราช แจ้งผู้ประกันตนที่มีความประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2555 สามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาล (สปส.9-02) ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ถึง 30 มีนาคม 2555

หากผู้ประกันตนมีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ สามารถยื่นคำขอตามแบบเลือกสถานพยาบาล ณ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ / จังหวัด/สาขาที่ท่านสะดวก และขอให้ผู้ประกันตนถ่ายสำเนาบัตรรับรองสิทธิฯ ฉบับเดิมไว้ก่อน เพื่อนำไปใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ในช่วงที่รอการเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ ณ สถานพยาบาลที่เลือกไว้เดิม สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามบัตรสิทธิฯเดิมได้จนถึง 31 ธันวาคม 2555

## สภาคณาจารย์ฯ ขอแจ้งเปลี่ยนวันจัดโครงการจิตอาสาปฏิบัติธรรม

ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ จะจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการสืบสานโครงการพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 85 พรรษา วัดเขาเหล็ก อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช จากกำหนดเดิมจัดในระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2555 ขอเปลี่ยนเป็นระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2555

สอบรายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รศ.วิจิต สุวรรณโนภาส หรือที่ ผศ.ดร.เกศริน มนูญผล

## คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้ Problem Based Learning

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมปฏิบัติการการจัดการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้ Problem Based Learning ในวันที่ 30 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์สาวิตรี ชามทอง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงการจัดอบรมในครั้งนี้ว่า ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้ ผู้สอนควรจะจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน หรือนักศึกษามากกว่าที่จะเน้นตัวผู้สอน ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ฯ เห็นถึงความสำคัญในข้อนี้จึงได้มีการจัดการอบรมปฏิบัติการการจัดการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้ Problem Based Learning ซึ่งการใช้ Problem Based Learning หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า PBL นั้น เป็นเทคนิคการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ โดยผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เผชิญหน้ากับปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการคิดหลายรูปแบบ เช่น การคิดวิจารณ์ญาณ คิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ เป็นการช่วยพัฒนาทักษะการคิด ทักษะการสืบค้นข้อมูล และการสรุปข้อมูล ทำให้ผู้เรียนรู้จักคิดหาเหตุผลมาประกอบในการคิด และนี่ก็ถือเป็นการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดการอบรมในครั้งนี้ มีกำหนดการดังต่อไปนี้

08:00 – 08:30 น. ลงทะเบียน

08:30 – 09:00 น. พิธีเปิด โดย ผศ.ชัยภรณ์ แก้วอ่อน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

09:00 – 12:00 น. การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้  
Problem Based Learning

โดย ผศ.พญ.มยุรี วศินานุภกร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

13:00 – 16:00 น. การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
โดยใช้ Problem Based Learning (ต่อ)

16:00 – 16:30 น. พิธีปิด





บค.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณารักษ์ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ

พิธีกรอักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์ศรีพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 ตรงกับวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 3 ปีเถาะ

ประกาศไปเรียบร้อยแล้วสำหรับผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกตรง ประจำปี 2555 แน่ใจว่ามีทั้งคนสมหวังและผิดหวัง คนที่สอบไม่ได้ในรอบแรก ยังมีโอกาสอีกรอบ ในการสอบ ประเภทคัดเลือกทั่วไป ซึ่งขณะนี้เปิดจำหน่ายใบสมัครแล้วทั้ง 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อสามารถซื้อใบสมัครได้ระหว่างวันที่ 23 มกราคม - 16 มีนาคม 2555 และรับสมัครในวันที่ 12-16 มีนาคม 2555 ซื้อใบสมัครได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนคณะ

หลังเสร็จงาน “เปิดโลกอาเซียน” ของคณะครุศาสตร์ ก็มีแต่คำชื่นชมในความสำเร็จของงานมาตลอด ผศ.ดร.อภิสิทธิ์พร สถิตย์ภักติกุล คณบดีท่านเล่าว่ามีเสียงถามไถ่ถึงเบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ ขอตอบดั่งๆว่าเป็นความคิดและฝีมือของอาจารย์และนักศึกษาแต่ละหลักสูตรทั้งในส่วนของนิทรรศการ การแสดง การสาธิตต่างๆ ส่วนพิธีเปิดเป็นไอเดียของสโมสรนักศึกษา นำโดยนายอนิรุทธิ์ อมรแก้ว

หลักสูตรที่ทุ่มทุนสร้างในการจัดนิทรรศการเปิดโลกอาเซียนในครั้งนี้คงไม่พ้น หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประธานหลักสูตร อาจารย์ยวีร์ดี เลิศไกร ตั้งแกะสลักเมอร์ไลออน สัญลักษณ์ ของประเทศสิงคโปร์ ตัดชุดสิงคโปร์แอร์ไลน์ ให้กับนักศึกษา และอาจารย์ควบคุมการจัดนิทรรศการ นำเสนอข้อมูลทางวิชาการด้วยตนเองทุกวัน

ที่ลืมไม่ได้ฝากขอบคุณไปยัง ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ ช่างสาน ที่ได้ร่วมส่งชุดการแสดง โนรนาฏการอินโดนีเซีย ที่สวยงามแปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร มาช่วยเพิ่มสีสันในพิธีเปิดงานครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 4 การแสดงชุดนี้จัดเป็นงานสร้างสรรค์ ด้านศิลปวัฒนธรรมได้เลยนะค่ะ ขอบอก สุดท้ายคณบดีอภิสิทธิ์พร ได้ฝากขอบพระคุณอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีทุกคณะ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ที่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ส่วนใครที่พลาดชมนิทรรศการเปิดโลกอาเซียน ติดตามได้อีกครั้งในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ นี้ แต่เสียดาว่าเป็นฉบับย่อเพราะต้องสละพื้นที่ให้กับผู้ที่มาฟังการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “มหาวิทยาลัยกับการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน ” โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

นอกจากนี้ประธานหลักสูตร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ตื่นเต้นดีใจ และมีกำลังใจขึ้นอีกมากเมื่อได้รับบันทึกข้อความชื่นชมความสำเร็จของ “งานครุศาสตร์วิชาการครั้งที่ 4 ” จากท่านอธิการบดี โดยเฉพาะข้อความที่ว่า “เป็นนิทรรศการทางวิชาการที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปี ของมหาวิทยาลัย ” ซึ่งคำชมในครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจ บันดาลใจ ให้คณะครุศาสตร์ ได้สร้างสรรค์ให้งานวิชาการ ครั้งที่ 5 ในปี 2556 ให้เป็นเลิศยิ่ง ๆ ขึ้น

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยข้อคิดดีๆ “จิตใจดี คิดดี คงดีนัก พุดดี มีคนรัก มากมายเหลือ กระทบดี ได้ดี มีเหลือเพื่อไม่ควรเมื่อ ทำดี ทุกที่ทาง” สวัสดิ์ค่ะ